

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Đường tại cuộc họp Ban chỉ đạo huyện ngày 05/5/2021

Ngày 05/5/2021, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện, các thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đã luôn quyết tâm, quyết liệt, chủ động, kịp thời triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đến nay, huyện Tam Đường vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình; đang cách ly y tế tại nhà 43 trường hợp, theo dõi sức khỏe 1.465 trường hợp, chưa có ca dương tính nào trên địa bàn. Tuy nhiên, nguy cơ bị xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh là rất lớn, qua kiểm tra, giám sát có nơi nhân dân còn chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (khuyến cáo 5K của Bộ Y tế), đặc biệt có thông tin phản ánh về trường hợp F2 thiếu ý thức, chưa tuân thủ đầy đủ các yêu cầu cách ly tại nhà.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã phát sinh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã được giao, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về quan điểm chỉ đạo chung: Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, BCĐ huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch sẽ phải xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân theo quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra việc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ quy định phòng chống dịch tại cơ quan mình, đơn vị mình quản lý; quản lý, điều hành khoa học phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh, tránh tình trạng tê liệt hoạt động cả cơ quan, đơn vị khi có tình huống xảy ra.

2. Rà soát, thực hiện đầy đủ việc kích hoạt đồng bộ hệ thống phòng, chống dịch các cấp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra: các đội

chuyên môn, phản ứng nhanh, các cơ chế thông tin báo cáo, hoạt động của Tổ phòng chống dịch các bản, sẵn sàng kích hoạt lại Cơ sở cách ly tập trung khi có tình huống... Triển khai nhanh, hiệu quả công tác truy vết, công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát, xử lý việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tập trung đông người và yêu cầu 5K theo quy định của Bộ Y tế. Nghiên cứu, nắm vững và vận hành thành thục các phương án ứng phó với từng tình huống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh.

3. Triển khai, thông báo, tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Công văn số 1150/UBND-TH ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu: Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ hội, chợ đêm...); trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và phải có sự theo dõi, quản lý, giám sát của cơ quan y tế và các cơ quan, chức năng. Dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết (quán bar, karaoke, game,...) có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

Triển khai ngay phần mềm truy vết theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc (*Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước 9h00' ngày 07/5/2021 về Trung tâm Y tế tổng hợp*); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khai báo y tế trên phần mềm theo yêu cầu.

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn - Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý. Yêu cầu rà soát, kiểm tra toàn, phát huy vai trò của Tổ phòng chống dịch các bản, các ban, ngành, đoàn thể xã tăng cường hướng dẫn, quản lý, giám sát thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong nhân dân (*lưu ý các trường hợp cách ly y tế tại nhà F2, các trường hợp đi lao động Trung Quốc, ngoài tỉnh về địa bàn*). Tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 1150/UBND-TH ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu trên địa bàn quản lý. Khi phát hiện trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý răn đe nghiêm theo quy định của Pháp luật.

5. Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, rà soát chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch, các kịch bản đã đề ra; phối hợp với phòng Y tế kiểm tra, đảm bảo các quy trình phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

6. Công an huyện chỉ đạo các lực lượng tăng cường giám sát chặt chẽ người ra vào địa bàn, đặc biệt là các trường hợp người nước ngoài đến địa bàn, người Việt Nam trở về từ nước ngoài; cập nhật số liệu, tình hình công dân trên địa bàn đang ở nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra (*đặc biệt tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, phòng hát karaoke...*); cưỡng chế thực hiện khi có trường hợp

không tuân thủ quy định, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp vi phạm theo quy định.

7. Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng kích hoạt Khu cách ly tập trung của huyện khi có từ 5 trường hợp phải cách ly tập trung trở lên.

8. Phòng Văn hóa – Thông tin kiểm tra, rà soát, báo cáo lại phương án cách ly dân sự (*nhà nghỉ, khách sạn...*) với BCĐ huyện trước ngày 08/5/2021. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các điểm du lịch, khu du lịch trên địa bàn; kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động không thực sự cần thiết (*karaoke, game...*) theo Công văn số 1150/UBND-TH ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu.

9. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, phòng Văn hóa – Thông tin, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên cập nhật thông tin, đặc biệt là các thông báo khẩn, văn bản hỏa tốc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, nhóm zalo ban chỉ đạo các cấp... tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khuyến cáo nhân dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đoàn Việt Hoàng